



ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป  
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบการประเมินสมรรถนะในการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป  
ครั้งที่ ๒ โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ และวัน เวลา สถานที่สอบ

ตามประกาศจังหวัดระยอง ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ โดยวิธีการสอบข้อเขียน เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ จำนวน ๑ อัตรา ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระยอง นั้น

คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ ๔ แห่งประกาศรับสมัครฯ ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ รวมทั้งระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ ดังต่อไปนี้

ก) รายชื่อผู้มีสิทธิสอบการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์  
รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ข) กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ

ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ในวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระยอง ชั้น ๒ ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ตามตารางสอบ ดังต่อไปนี้

วัน/เวลา	วิธีการประเมินสมรรถนะ	สถานที่
วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ การประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป	<u>การสอบสัมภาษณ์</u> ๑. ความรู้ พิจารณาจากประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน และสัมภาษณ์เพื่อประเมิน ความเหมาะสม ๒. ความสามารถ สัมภาษณ์เพื่อพิจารณา ความสามารถ ที่จะทำงานในหน้าที่ หรือรับการ อบรมเพื่อปฏิบัติงานในหน้าที่ ความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ เชาว์ปัญญา ความคล่องแคล่วว่องไว ในการตอบปัญหา แก้ปัญหา และแสดงความ คิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ ๓. บุคลิกภาพทั่วไปและทัศนคติ พิจารณาจาก ประวัติส่วนตัว บุคลิกลักษณะส่วนบุคคลทั้ง ร่างกายและจิตใจ และสัมภาษณ์เพื่อพิจารณา ความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ	ณ ห้องประชุมสำนักงาน ธนารักษ์พื้นที่ระยอง ชั้น ๒ ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง

ทั้งนี้...

ให้ผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะไปรายงานตัวก่อนเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป และคณะกรรมการฯ อาจให้มีการปรับเปลี่ยนเวลาและสถานที่ได้ตามความเหมาะสมโดยจะแจ้งให้ผู้สมัครสอบทราบในวันสอบข้างต้น และหากผู้ใดไม่มาภายในกำหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์และไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินครั้งนี้

ค) ระเบียบการปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ให้ผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้

๑. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม และประพฤติตนเป็นสุภาพชน สุภาพสตรีสวมเสื้อมีแขน และกระโปรง หรือชุดกางเกงแบบสุภาพ สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น ทั้งนี้ ไม่อนุญาตให้ผู้สมัครสอบที่แต่งกายไม่สุภาพ เข้าห้องสอบ เช่น ใส่กางเกงยีนส์ กระโปรงยีนส์ กางเกงขาสั้น และรองเท้าแตะ ยกเว้นมีเหตุอันควร

๒. เป็นหน้าที่ของผู้สมัครสอบที่จะต้องทราบวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ

๓. หลักฐานที่ต้องใช้แสดงตนในวันเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ โดยวิธีการสอบ สัมภาษณ์ ผู้สมัครสอบต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ ที่ยังไม่หมดอายุ ซึ่งมีรูปถ่าย ชื่อ - นามสกุล และมีเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก ปรากฏชัดเจน พร้อมกับบัตรประจำตัวผู้สมัครที่สำนักงานธรรมาภิบาลพื้นที่ระยองออกให้ ทั้งนี้ หากไม่มีเอกสารดังกล่าวมาแสดงตน ในการเข้าสอบ จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ กรณีผู้สมัครสอบเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล ภายหลังจากการประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ ผู้สมัครสอบต้องแสดงสำเนาใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล สำเนาใบทะเบียนสมรสแก่กรรมการ หรือเจ้าหน้าที่คุมสอบ

๔. การสอบสัมภาษณ์

การเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ เพื่อวัดความรู้ ความสามารถ และบุคลิกทั่วไปและทัศนคติ จะใช้วิธีสอบสัมภาษณ์ ทั้งนี้ ให้ผู้สมัครสอบปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้

๔.๑ ควรไปถึงสถานที่สอบก่อนเริ่มสอบไม่น้อยกว่า ๓๐ นาที แต่จะเข้าห้องสอบได้ ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่คุมสอบ ซึ่งจะเรียกผู้เข้าสอบเข้าห้องสอบก่อนเวลาเริ่มสอบ ประมาณ ๓๐ นาที เพื่อชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบ

๔.๒ ผู้มีสิทธิเข้าสอบจะต้องเข้ารับการประเมินตามตำแหน่งที่สมัคร และตามวัน เวลา สถานที่ที่กำหนดไว้

๔.๓ ผู้มีสิทธิเข้าสอบต้องเข้าสอบกับกรรมการที่เจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบกำหนดเท่านั้น

๔.๔ ต้องเชื่อฟัง และปฏิบัติตามคำสั่งและคำแนะนำของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ คุมสอบโดยเคร่งครัด

๔.๕ ให้ผู้มีสิทธิเข้าสอบทุกคนสวมหน้ากากอนามัย ตรวจวัดอุณหภูมิ และฉีดเจล แอลกอฮอล์ก่อนเข้าสถานที่สอบ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

๕. ผู้ใดไม่มาสอบภายในกำหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์และไม่มีสิทธิ เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งนี้

ง) เกณฑ์การตัดสิน

๑. ผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการประเมิน จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐

๒. ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องได้คะแนนในการประเมิน ครั้งที่ ๑ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ และครั้งที่ ๒ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ โดยจะได้ขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

จ) การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ

จังหวัดระยอง จะประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร และขึ้นบัญชีเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ ภายในวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระยอง ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง เลขที่ ๘๘๘ ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง และทางเว็บไซต์ <https://rayong.treasury.go.th/th/>

ประกาศ ณ วันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔



(นางเอื้องทิพย์ จงพัฒนะสินสุข)

ธนารักษ์พื้นที่ระยอง

ประธานคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป

เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป

ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์

เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ-นามสกุล
๐๐๑	นางวิไลลักษณ์ ยานวัตร
๐๐๕	นายณัฐดนัย เลื่องลือธรรม
๐๐๖	นางสาวสุนารี สีหลวงเพชร

๐. (Signature)